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Ein Strategaeth Eiriolaeth Oedolion Gorllewin Cymru  

2023 – 2027 

Fersiwn hawdd ei ddarllen 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth yw strategaeth? 

Strategaeth yw beth sydd angen ei wneud.  

A sut i gyflawni hynny.  

 

 

Beth yw eiriolaeth? 

Mae eiriolaeth yn golygu cael cymorth gan berson arall i'ch 

helpu chi i fynegi eich anghenion a'ch dymuniadau a sefyll 

dros eich hawliau.  
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Yn ôl llawer o gyfreithiau, mae 

eiriolaeth yn bwysig.  

 

 

Fel y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant yng 

Nghymru.  

 

 
 

 

A'r Cynllun Ardal ar gyfer 

Gorllewin Cymru 

 

 

 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn nodi y dylai 

pobl allu dweud: 

 

• Mae pobl yn fy nghlywed ac yn gwrando arnaf.   

• Mae fy amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried. 

• Rwy'n siarad drosof fy hun ac yn cyfrannu at y 

penderfyniadau sy'n effeithio ar fy mywyd, neu mae 

gennyf rywun sy'n gallu gwneud hynny drosof.  
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Mae llawer o wahanol fathau o eiriolaeth.  

 

 

 

 

Hunan-eiriolaeth yw pobl yn 

siarad drostynt eu hunain.  

 

 

Eiriolaeth anffurfiol yw pan fydd 

ffrindiau neu deulu yn eich 

cefnogi. 

 

 

Mae eiriolaeth cymheiriaid yn 

gefnogaeth gan rywun sydd 

wedi mynd drwy'r un pethau â 

chi. 

 

 

Mae eiriolaeth dinasyddion yn 

golygu gweithio gydag eiriolwr 

gwirfoddol hyfforddedig. 
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Mae eiriolaeth ffurfiol yn golygu 

pan fydd gweithwyr 

cymdeithasol neu staff yn 

siarad ar ran pobl fel rhan o'u 

swydd.  

 

 

Mae mathau eraill o eiriolaeth 

yn aml ar gyfer grwpiau fel 

pobl ag anabledd neu bobl 

hŷn. 

 

 

Mae Eiriolaeth Broffesiynol 

Annibynnol yn eiriolaeth gan 

eiriolwr hyfforddedig sy'n 

gweithio 1:1 ar fater.  

 

 

Eiriolaeth Iechyd Meddwl 

Annibynnol yw helpu pobl i 

leisio eu barn am eu triniaeth 

iechyd meddwl. 

 

 

Mae Eiriolaeth Galluedd 

Meddyliol Annibynnol yn helpu 

pobl nad yw’r galluedd 

ganddynt i sicrhau bod eu 

dymuniadau’n cael eu clywed.  
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Beth sydd wedi bod yn 

digwydd?  

 

 

 

Mae llawer o bobl wedi bod yn 

siarad am eiriolaeth yng 

Ngorllewin Cymru.  

 

 

A sut i sicrhau ei fod yn dda. 

 

 

 

 

Bu llawer o ymgysylltu. 



6 
 

 

 

Mae hyn yn golygu siarad â 

phobl sy'n defnyddio eiriolaeth.  

 

 

Neu a allai fod ei angen.  

 

 

Ac eiriolwyr.  

 

 

 

A phobl sy'n gweithio ym maes 

gofal cymdeithasol.  

 

 

Dyma oedd eu barn am yr hyn 

sy’n eiriolaeth dda:  

 

 

 

 

 

 

 

Herio 

anghydraddoldeb 

  

Cefnogi pobl i leisio eu 

barn neu i fod yn 

annibynnol 

 

- Matthew 

Hyrwyddo hunan-

eiriolaeth Arweinir gan y person 

ac mewn modd parchus 
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Digon o amser 

  

Yn gyfrinachol 

Yn hyblyg – yn gallu 

gweithio gyda 

newidiadau 

Wedi'i ariannu'n 

dda 

  

Mae pobl yn 

gwybod beth 

sydd ar gael 
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Pa eiriolaeth sydd bellach yn cael ei hariannu? 

 

Gwasanaeth Ardal Comisiynydd  Darperir gan 

Eiriolaeth  
Iechyd 
Meddwl 

Annibynnol 

Sir Gaerfyrddin 
Ceredigion 
Sir Benfro 

Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel 

Dda 

Eiriolaeth 
Gorllewin 

Cymru 

Eiriolaeth 
Galluedd 
Meddyliol 

Annibynnol  

Sir Gaerfyrddin 
Ceredigion 
Sir Benfro 

Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel 

Dda 

Materion 
Iechyd Meddwl 

Eiriolaeth 
Broffesiynol 
Annibynnol 

Sir Gaerfyrddin 
Ceredigion 
Sir Benfro 

Wedi'i 
gomisiynu'n 

rhanbarthol gan 
bob un o'r 3 

Awdurdod Lleol   

3CIPA 

Eiriolaeth 
Anstatudol  

Sir Gaerfyrddin 
Ceredigion 
Sir Benfro 

Ddim yn 
berthnasol 

Eiriolaeth 
Gorllewin 

Cymru 
 

Hefyd mae gwasanaethau arbenigol fel Pobl yn Gyntaf ac Age 

Cymru.  

 

 

 Beth nesaf? 

 
 

 

Mae 5 prif peth yn y 

Strategaeth.  

Caiff y rhain eu galw yn 

flaenoriaethau. 

 

 

 

 

Blaenoriaeth 1 

Parhau i weithio gyda'ch gilydd 

- a gwneud mwy ohono. 
 
 
 
 

https://advocacywestwales.org.uk/
https://advocacywestwales.org.uk/
https://advocacywestwales.org.uk/
https://www.mhmwales.org.uk/
https://www.mhmwales.org.uk/
https://www.cipawales.org.uk/
https://advocacywestwales.org.uk/carmarthenshire/
https://advocacywestwales.org.uk/carmarthenshire/
https://advocacywestwales.org.uk/carmarthenshire/
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Blaenoriaeth 2  

Helpu pobl i wybod mwy am 

eiriolaeth.  

 
 

 

 

 

Blaenoriaeth 3.  

Sicrhau bod eiriolaeth yn 

hawdd ac yn deg i'w chael. 
 

 

 

 

Blaenoriaeth 4.  

Sicrhau eiriolaeth o ansawdd 

uchel. 
 

 

 

 

Blaenoriaeth 5.  

Cadw eiriolaeth arbenigol a 

gwahanol fathau o eiriolaeth i 

fynd. 
 

1 2 3 4 5 
 

Byddwn yn edrych ar y rhain 1 

ar y tro.  

 

  

Blaenoriaeth 1 

Parhau i weithio gyda'ch gilydd 

- a gwneud mwy ohono. 
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Byddwn yn: 
 

 

 

Dod o hyd i ffyrdd o sicrhau 

bod pawb sy'n cymryd rhan yn 

cael dweud eu dweud 

 

 

 

A'u bod yn cael gwrandawiad. 

 

 

 

Edrych ar ffyrdd o sicrhau bod 

y cynghorau a'r bwrdd iechyd 

yn gweithio'n agosach.  

 

 

 

Dysgu mwy am gydweithio a 

defnyddio’r hyn rydyn ni'n ei 

ddysgu.  

 

 

  

Sicrhau bod pawb yn gwneud 

y gwaith sydd ei angen.  
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Os yw Blaenoriaeth 1 yn 

gweithio, bydd pobl sy’n 

defnyddio eiriolaeth yn dweud: 

 

 

 

 

  

Blaenoriaeth 2  

Helpu pobl i wybod mwy am 

eiriolaeth. 

Rwyf wedi cael yr 
holl wybodaeth 
sydd ei hangen 

arnaf i allu cymryd 
rhan lawn

Rwy'n teimlo fy 
mod yn bartner 

llawn yn y modd y 
gwneir 

penderfyniadau o 
fewn y strategaeth

Rwy'n teimlo bod y 
strategaeth hon yn 
perthyn i bawb dan 

sylw

Mae'r holl grwpiau ac 
unigolion gwahanol sydd 

angen cael dweud eu 
dweud wedi cael eu 
cefnogi i gael y cyfle 

hwnnw

Mae pobl wir wedi 
gwrando arnaf ac 
wedi ystyried fy 

marn
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Byddwn yn: 
 

 

 

 

Meddwl am ffordd o sicrhau 

bod mwy o bobl yn gwybod 

am eiriolaeth.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Edrych ar wahanol ffyrdd o 

wneud hyn, fel ar-lein. 
 

 

 

 

Sicrhau bod gwasanaethau'n 

rhoi gwybodaeth mewn ffyrdd 

hawdd eu darllen a ffyrdd 

hygyrch eraill.  
 

 

 

 

Gwneud cysylltiadau rhwng 

eiriolaeth a sefydliadau sy'n 

cynnig Gwybodaeth, Cyngor a 

Chymorth.  

  



13 
 

Os yw Blaenoriaeth 2 yn 

gweithio, bydd pobl sy’n 

defnyddio eiriolaeth yn dweud: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Blaenoriaeth 3.  

Sicrhau bod eiriolaeth yn 

hawdd ac yn deg i'w chael. 
 

  

Byddwn yn: 
 

Rwyf bellach yn 
gwybod mwy am y 
gwahanol fathau o 
eiriolaeth y gallwn 
eu defnyddio pan 

fydd angen

Mae fy ngweithiwr 
cymdeithasol a 

gweithwyr 
proffesiynol eraill 

wedi esbonio'n glir y 
gwahanol fathau o 
eiriolaeth sydd ar 

gael i mi

Roedd yn hawdd i mi 
ddod o hyd i 

wybodaeth am 
eiriolaeth a’r hyn y 

gall ei wneud i 
gefnogi pobl a’i deall

Roedd fy ngofalwyr 
yn gwybod am 

eiriolaeth ac wedi fy 
helpu i ddeall y 

gallwn i gael cymorth 
eiriolaeth pe bawn ei 

eisiau

Rwyf wedi gallu 
rhannu ag eraill yr 

hyn yr wyf yn ei 
wybod am eiriolaeth
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Sicrhau bod y bobl sydd angen 

eiriolaeth fwyaf yn gallu ei 

chael mewn ffordd sy’n 

gweithio iddyn nhw, fel yn 

Gymraeg, wyneb yn wyneb, 

ar-lein ac ati. 

 
 

 

 

Gweithio gyda gweithwyr 

cymdeithasol a staff eraill i 

sicrhau eu bod yn cynnig 

eiriolaeth, a’i wneud mewn 

ffordd sy’n eu galluogi i egluro 

beth yw eiriolaeth.  

 
 

 

 

Sicrhau bod pawb yn gallu 

cael eiriolaeth ble bynnag y 

maent yn byw.  

 
 

 

 

Edrych ar y ffyrdd gorau o 

atgyfeirio pobl i sicrhau ei bod 

hi’n hawdd cael eiriolaeth. 

 

  

Os yw Blaenoriaeth 3 yn 

gweithio, bydd pobl sy’n 

defnyddio eiriolaeth yn dweud: 
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Blaenoriaeth 4.  

Sicrhau eiriolaeth o ansawdd 

uchel 

 

Byddwn yn: 
 

  

Comisiynu gwasanaethau 

eiriolaeth a all ddangos eu bod 

yn cael eu cynnal yn dda a'u 

bod wedi'u hyfforddi'n dda.  

 

Roeddwn yn ei 
chael hi'n hawdd 
iawn cysylltu â’r 

gwasanaeth 
eiriolaeth cywir

Cefais gyfle i gwrdd 
ag eiriolwr i drafod 
fy sefyllfa ymhen 

ychydig ddyddiau ar 
ôl cysylltu â nhw

Eglurodd fy nyrs 
fanteision cael 
eiriolwr gan fy 
helpu i gael un

Gwnaeth fy 
ngweithiwr 

cymdeithasol yn 
siŵr bod gennyf yr 

opsiwn o gael 
cymorth eiriolaeth 

yn gynnar iawn

Roeddwn i’n gallu 
siarad Cymraeg 
wrth gysylltu â’r 

gwasanaeth

Ni allaf deithio 
felly cytunodd fy 

eiriolwr i'm gweld 
gartref
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Sicrhau bod y cytundebau 

comisiynu yn cynnwys ffyrdd o 

wirio ansawdd.  

 

 

 

 

Helpu gwasanaethau eiriolaeth 

i ddysgu a gwella.  

 

 

 

Sicrhau bod gwahanol 

wasanaethau yn dangos eu 

canlyniadau yn yr un ffordd. 

 

 

 

Beth yw comisiynu? 

Mae comisiynu yn golygu bod cynghorau neu’r bwrdd iechyd 

yn dewis sefydliad arall i ddarparu eiriolaeth ac yn eu talu. 
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 Os yw Blaenoriaeth 4 yn 

gweithio, bydd pobl sy’n 

defnyddio eiriolaeth yn dweud: 

 

Beth yw canlyniadau? 

Ffyrdd o ddangos yr hyn y mae gwasanaeth eiriolaeth wedi'i 

wneud – fel nifer y bobl a gafodd gymorth, neu a yw pobl yn 

hapus â'r canlyniadau. 
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Blaenoriaeth 5.  

Cadw eiriolaeth arbenigol a 

gwahanol fathau o eiriolaeth i 

fynd 

Byddwn yn: 

 
 

 

 

Sicrhau bod cymysgedd da o 

wahanol fathau o eiriolaeth, ar 

gyfer pobl ag anghenion 

gwahanol.  
 

 
 

Roedd y cymorth 
eiriolaeth a gefais yn 
well nag yr oeddwn 
yn meddwl y byddai

Rwyf wedi cael 
eiriolaeth gan 

wahanol 
sefydliadau, ond 
roedd yn teimlo’r 

un mor dda

Cadarnhaodd yr 
eiriolwyr drwy 

gydol yr amser fy 
mod yn hapus 

gyda sut yr 
oeddwn yn cael fy 

nghefnogi

Gofynnwyd i mi 
ymuno â bwrdd 

sefydliad eirioli er 
mwyn i mi allu helpu i 

wella sut mae'n
darparu ei wasanaeth

Doeddwn i ddim yn 
teimlo’n hyderus i 

siarad drosof fy hun, 
ond gallaf erbyn hyn
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Sicrhau bod pobl yn gwybod 

am y gwasanaeth gorau iddyn 

nhw.  
 

 

 

 

Sicrhau bod y bobl sydd angen 

y mwyaf o gymorth ynghylch 

cyfathrebu yn cael 

gwasanaeth da. 
 

 

 

 

Datblygu a chefnogi grwpiau 

hunan-eiriolaeth. 
 

 

 

 

Edrych ar yr angen am 

wasanaeth eiriolaeth 

annibynnol arbenigol i gefnogi 

rhieni sy'n ymwneud ag 

amddiffyn plant a allai fod 

angen help i ddeall 

gwybodaeth allweddol.  
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 Os yw Blaenoriaeth 5 yn 

gweithio, bydd pobl sy’n 

defnyddio eiriolaeth yn dweud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd yn bwysig i mi 
fy mod wedi cael 
dewis o ran sut y 

cefais fy 
nghefnogaeth 

eiriolaeth

Roedd fy eiriolwr yn 
gwybod y ffordd 
orau o fy helpu i 

ddweud wrth bobl 
beth roeddwn i 

eisiau ei weld yn 
digwydd

Dydw i ddim yn derbyn 
cymorth gan y 
Gwasanaethau 

Cymdeithasol ond 
roeddwn yn gallu cael 

cymorth eiriolaeth 
annibynnol yn ystod 

gwrandawiad 
cyflogaeth

Rwy'n mynychu 
grŵp hunan-

eiriolaeth ac mae 
gennyf bellach fwy o 
hyder i siarad drosof 

fy hun

Mae'n well gennyf 
gefnogaeth eiriolwr 

annibynnol sy'n 
arbenigo mewn 
amddiffyn plant
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Sut y bydd y strategaeth yn 

cael ei gwirio.  

 

 

 

 

Bydd Grŵp Eiriolaeth 

Rhanbarthol newydd yn cael ei 

sefydlu.  

 

 

 

 

Byddant yn gwirio pethau sy'n 

cael eu gwneud.  

 

 

 

 

Ac yn adrodd i'r Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol 

 

 

 

 

Mae gwahanol grwpiau y 

byddant yn adrodd iddynt:  
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? 
 

Cwestiynau? 

 

 

 

Ffôn 

 

 

 

Neu drwy e-bost  

 


